







SỮA NESTLÉ HIỆU CON CHIM

SỨC KHỎE CỦA TRẺ CON NHIỀU CHẤT BỔ

Bao thầu cho Chính-phủ Pháp Độc quyền bán cho các nhà thương, các nhà hộ sinh các nhà thương binh và các trường học (Lycées) & Khâm Đông-Dương

Đau dạ dày, đau phòng tích, đau bụng kinh niên

CHỜA KHÁC NHAU

Đau dạ dày, đau phòng tích, đau bụng kinh niên... Đau dạ dày, đau phòng tích, đau bụng kinh niên... Đau dạ dày, đau phòng tích, đau bụng kinh niên...

PILULES PINK advertisement with image of the product box and descriptive text.

Việc thế giới (Tiếp theo trang 1)... trị không được khỏi bệnh... Đau kinh, 12 Aout... Đau kinh, 13 Aout... Đau kinh, 12 Aout...

ETUDE de Maître COMAS, Lucien, Greffier-Notaire à Quinhon, Province de BINH-DINH, ANAM... Vente par adjudication volontaire EN DEUX LOTS DE DEUX IMMEUBLES...

DESIGNATION - 1er lot - Un terrain bâti, d'une superficie de cinquante seize ares... 2e lot - Deux maisons à rez de chaussée...

Một cảnh gia đình trái ngược

(Vợ được chồng qua tìm bên cuốn hết tư trang trốn đi biệt tích)

Tin này đã đăng T. D. số 877, ra ngày 7-3-35. Nay được biết sau này, xin đăng nguyên văn, trách nhiệm người gửi bài chịu.

Câu chuyện tôi sắp kể ra đây tuy là câu chuyện gia đình của cá nhân, nhưng cũng có phần ảnh hưởng đến phong tục, lễ giáo và tâm lý người đời.

Cho con người có lòng dạ hẹp như thế nên ông đã đưa đơn thưa lại Tòa và phá Tước thân, để tự đi trốn đi G. Tất thế nào không, chúng tôi thấy, có ông không biết sa vào lưới pháp luật.

TRỢ TUYỆT BÌNH SUYỀN THƯỚC SIÈNG hiệu KHÂM-MAI... Ai đứng trước này không biết hình của một ai thường cười, có đôi mắt sáng như sao đêm...

害大五

1. Bệnh thuốc phiện. - Dùng thuốc này bỏ rất êm đềm, song nói cho biết hát ngày mồng bữa, mới bữa mấy phút, xai đã mất lượt. Thuốc viên và nước uống thơm, ngon, ngọt. Nghiệm nhà 23, D, nặng 55, 63 là khổ.

LE GOSSE advertisement with image of a milk can and text: SỮA 'LE GOSSE' rất bổ cho tất cả mọi người...

MỘT CÁI AN LẠ THẦY TRONG RỪNG

Ấn này cũng là cái ẩn chết vì tình, mà ở trong có lắm điều kỳ kỳ, như là cái tài xét ẩn của quan Huyện... Ở huyện X nước Tàu, quan huyện lý đây là một tay trí tuệ có tiếng, bao nhiêu cái ẩn nghĩ nghĩ bí ẩn, tới tay quan là khám phá ra cả.

Nhưng không ăn thua gì; vì thứ kiến rương này là hàng thông thường, nhiều nhà có mà đại loại giống nhau, cần là tay hay vào ra nhà người mà cũng không sao nhận chắc là của ai.

Trần lại xem cái rương đó kia và hỏi: có biết của nhà ai không? Quan lại dựa mũ để ý dò xem ở miền làng ấy có ai mất rương áo không. Như có, lại mặc với quan...

Chúng con thiệt không giết người, duy lý đã ăn thịt của. Quan đáp hẳn làm oai, cho là khai đối, sửa tra. Quan lý thế thốt: như có khai đối, xin chịu tội chết. Quan bảo làm tờ cam kết chống khai rằng: Đem lý lẽ can tranh, chúng tôi thề giết làm công việc...





